

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ Tokyo Keizai University



วันแรกของการเดินทางทุกคนที่เข้าร่วมโครงการนัดเจอกันที่สนามบินแล้วเช็คอินก่อนเครื่องออกประมาณ 2 ชม.ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เราก่อเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิเวลาประมาณ 23.00 ถึงสนามบินนาริตะ ประมาณ 8.30 ซึ่งเมื่อเราไปถึงก็มีคนของทางมหาลัยญี่ปุ่นส่งมารับแล้วนั่งรถบัสจากสนามบินไปที่หอพักที่ทาคาโนะไดใช้เวลาประมาณ 3 ชม. เมื่อมาถึงเราก็เอาสัมภาระเข้าที่พักแล้วได้พินเงินที่อยู่หอที่อาจารย์ส่งมาพาชมสถานที่ มินิมาร์ท สถานีรถไฟ ร้านขายของต่างๆบริเวณใกล้เคียงหอพักซึ่งในวันแรกทุกคนยังเหนื่อยอยู่จึงไม่ได้ไปไหนไกล

ในวันถัดมาเป็นวันแรกที่เราจะได้ไปที่มหาลัยโดยมี อ.อิชิบานนะ มารับที่หอพัก มอบชุยกะการ์ดพร้อมทั้งสอนวิธีขึ้นรถให้เรา เมื่อไปถึงมหาลัยก็ฟังอาจารย์ของทางมหาลัยพูดเกี่ยวกับรายละเอียดของทางมหาลัยคร่าวๆ เมื่อฟังเสร็จก็ให้คนญี่ปุ่นพาชมตึกสถานที่ต่างๆภายในมหาลัย ในตอนเย็นของวันนั้นได้มีการจัดเวลคัมปาร์ตีเพื่อเป็นการต้อนรับพวกเราที่เดินทางมาจากเมืองไทย

ในเรื่องการเดินทางจากหอพัก ไปถึงมหาลัยนั้นใช้เวลาคร่าวๆประมาณ 30-40 นาที สามารถเดินทางไปด้วยรถไฟโดยเดินจากหอพักไปที่สถานีก่อนประมาณ 15 นาทีต่อด้วยรถไฟอีกประมาณ 5 นาทีแล้วก็เดินไปที่มหาลัย ส่วนถ้าไปด้วยรถบัสจะสามารถไปถึงที่มหาลัยได้เลยโดยขึ้นรถจากหน้าหอพักใช้เวลาประมาณ 40 นาทีเช่นกัน

การเยี่ยมชมโรงงานต่างๆ

ในระยะเวลา 23 วันนี้อาจารย์ได้พาพวกเราไปทัศนศึกษาเยี่ยมชมโรงงานชาญี่ปุ่นทั้งหมด 3 ที่ด้วยกัน คือ ไร่ชามัตสึโมโต้ โรงงานของคิริน และอิโทโยคาโดะ

-ไร่ชามัตสึโมโต้



มัตสึโมโต้เป็นโรงงานชาขนาดเล็กที่ทั้งผลิตชาเป็นซองรวมถึงปลูกไร่ชาด้วยตัวเองพวกเราได้เข้าไปชมเครื่องจักรต่างๆที่ใช้ในการผลิตชาเขียว รวมถึงได้รับโอกาสเข้าไปลองเด็ดชาเขียวจากในไร่จริงๆ

โรงงานคิริน

คิรินนั้นเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่ผลิตชาขวดได้เป็นจำนวนมากเพื่อส่งออกขายทั่วประเทศ ด้านในเราได้เข้าไปดูเครื่องจักรที่ทันสมัยจำนวนมากมายรวมถึงขั้นตอนการผลิตชา

อิโทโยคาโดะ

เราได้ไปดูการทำงานหลังร้านของซูเปอร์และเข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัด
จำหน่ายของ7-11



สถานที่ท่องเที่ยว

ในการมาญี่ปุ่นครั้งนี้ผมได้ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆมากมายในวันหยุดหรือในวันที่เรียนเลิกเร็ว



Akihabara



Nakano



Meiji Jingu



Meguro



Tokyo Skytree

การเรียนรู้

_ การเรียนในวิชาต่างๆ ไปไม่ค่อยเป็นปัญหามากนักเนื่องจากวิชาต่างๆไป เกี่ยวกับบริหารนั้นจะสอนเป็นภาษาอังกฤษแต่วิชาภาษาญี่ปุ่นนั้นจะสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่นซึ่งในชั่วโมงเรียนอาจารย์จะให้นักเรียนฝึกทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับความแตกต่างของสิ่งๆต่างในไทย กับ ญี่ปุ่น

อาหารการกิน

_ อาหารการกินไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไรหรือนักถ้าเป็นอาหารที่โรงอาหารของทางมหาลัยก่อน9 โมงเช้าจะราคา 100 เยนแต่เป็นอาหารชุดไม่สามารถเลือกได้แต่ตอนเที่ยงอาหารจะราคาทั่วไปประมาณ 500 เยน แต่ถ้าเป็นอาหารข้างนอกมหาลัยตามร้านอาหารทั่วไปจะเฉลี่ยอยู่ที่ 700-1000เยน

การติดต่อสื่อสารทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น

เนื่องจากการแลกเปลี่ยนครั้งนี้เราจะเป็นจะต้องแบ่งกลุ่มกันทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นซึ่งคนญี่ปุ่นนั้นบางคนพูดญี่ปุ่นไม่ค่อยได้และพูดฟังได้ค่อนข้างยาก และพวกเราก็ยังไม่ค่อยเก่งญี่ปุ่นมากนักทำให้การติดต่อสื่อสารกันอาจจะยากไปบ้างแต่ก็พอคุยกันรู้เรื่องสำหรับบางคน ซึ่งคนญี่ปุ่นที่เราเจอก็พยายามที่จะเข้ามาทำความรู้จักกับพวกเราซึ่งทำให้งานต่างๆดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

ข้อคิด

จากการไปญี่ปุ่นในครั้งนี้ทำให้ผมได้รู้ตัวเองว่าควรปรับปรุงตัวเองในด้านไหนมาก ทั้งเรื่องภาษาญี่ปุ่นที่เรียนมาแต่ไม่สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ หรือเนื้อหาที่พูดเกินเรื่องที่เราเรียนไปเยอะทำให้เรามีแรงผลักดันและความพยายามในการเรียนภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น หรือจะเห็นเด็กญี่ปุ่นทำงานพาร์ททามกันแทบทุกคนทำให้เรามานึกมองตัวเองว่าเราใช้เวลาทำสิ่งต่างๆในตอนนี้นักแล้วหรือไม่

ปฏิภาณ สุชาติล้ำพงศ์